

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
1	<p>การปรับปรุงหลักสูตร</p> <p><u>การปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้าง)</u> จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้า สร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) <p><u>การปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้าง)</u> จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 	<p>อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้าง) จำนวน 7 หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้าง) จำนวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ</p>
2	<p>การปรับเทียบวุฒิ วว. หรือ อว. ให้เทียบวุฒิปริญญาเอก</p>	<p>อนุมัติการปรับเทียบวุฒิ วว. หรือ อว. ให้เทียบวุฒิปริญญาเอก แก่คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 37 ราย</p>
3	<p>หลักสูตรใหม่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 	<p>อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งจะเปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2563 2) อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งจะเปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2563



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
4	การปิดดำเนินการหลักสูตรและ การปิดหลักสูตร 1) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 2) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	1) อนุมัติปิดดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 2) อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
5	อนุมัติปริญญา	อนุมัติปริญญาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 5 ราย ตามเสนอ
6	แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย และระเบียบราชการ	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบราชการ ประกอบด้วย 1. ศ.คณิง ภาไชย เป็นประธานกรรมการ 2. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นกรรมการ 3. รศ.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร เป็นกรรมการ 4. นายพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวัสดิ์ เป็นกรรมการ 5. นายมนู รัตนาสิน เป็นกรรมการ 6. ผศ.พ.ต.อ.สุรเชษฐ ชีรวินิจ เป็นกรรมการ 7. รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 8. ผู้อำนวยการส่วนวินัยและกฎหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 9. นางสาวอารยา วิเศษพันธุ์ชัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564
7	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหาร กิจการอาคารที่พักรวมอาคาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พ.ศ. 2562	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การบริหาร กิจการอาคารที่พักรวมอาคารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พ.ศ. 2562 โดยให้ปรับแก้ข้อ 5 (1) และ ข้อ 5 (3) ดังนี้ <u>เดิม</u> (1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ <u>จำนวน 1 คน</u> (3) ผู้แทนบุคลากรที่พักออาศัย เป็นกรรมการ <u>แก้ไขเป็น</u> (1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ (3) ผู้แทนบุคลากรที่พักออาศัย <u>จำนวน 1 คน</u> เป็นกรรมการ

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
8	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.	<p>อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยให้ปรับแก้ข้อ 10 (3) ดังนี้</p> <p><u>เดิม</u> (3) บุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการเห็นชอบ จำนวน 1 คน <u>กรรมการและเลขานุการ</u></p> <p><u>แก้ไขเป็น</u> (3) บุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการเห็นชอบ จำนวน 1 คน <u>เลขานุการ</u></p> <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า สำนักงานสภามหาวิทยาลัยควรมีภาระงานด้านการพัฒนานโยบาย โดยทำหน้าที่นำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและกำหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป</p>
9	การพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน	<ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ ได้แก่ นายชุมพล พรประภา แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือภายใน ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด การลงทุน จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> นางทองอุไร ลิ้มปิติ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ดร.รวิพร คูหิรัญ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
10	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	<ol style="list-style-type: none"> อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ ประธานกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการ คณบดีคณะกายภาพบำบัด เป็นกรรมการ (กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
		<p>6) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) เป็นกรรมการ</p> <p>7) กรรมการสภาวิชาการ จำนวน 1 คน ซึ่งสภาวิชาการเสนอแต่งตั้ง เป็นกรรมการ</p> <p>8) นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เป็นกรรมการ</p> <p>9) นายพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวัสดิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เป็นกรรมการ</p> <p>10) รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เป็นกรรมการ</p> <p>11) นายมนูญ สรรค์คุณากร (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เป็นกรรมการ</p> <p>12) นางสาวทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เป็นกรรมการ</p> <p>13) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>14) ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>15) หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>2. อนุมัติรายชื่อกรรมการตามที่สภาวิชาการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18 (6) และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป</p> <p>3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่สภาวิชาการมีมติเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการ จำนวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p>



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
11	<p>รายงานการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)</p>	<p>เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) โดยมี ข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยควรนำข้อเสนอแนะจากรายงานฯ ไปพิจารณาเพื่อจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ที่มีฐานะเทียบเท่า และผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานอธิการบดี เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีการดำเนินงานเป็นระบบและมี การจัดการตามหลักการบริหารที่ดี 2. ควรปรับปรุงแบบเล่มรายงานการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ เพิ่มส่วน ของบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) และอ้างอิงระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

